

# รายงานและสรุปผล

การกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สิงหาคม ๒๕๖๗

งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

## คำนำ

รายงานและสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ในการดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา เพื่อทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง ดำเนินการ ให้มีความชัดเจน มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันกรรับสินบน ทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง ปี ๒๕๖๗  
 ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗)

มาตรการที่	ชื่อมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนการกระทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันกรรับสินบนกรให้และรับของข่วแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเขตภาคปีใหม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของข่วของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ปางศิลาทอง	ไม่มี	ไม่พบกรรับสินบนหรือรับของข่ว
๒	มาตรการป้องกันกรรับสินบนในกรระบวนกรจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง ฉบับลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ปางศิลาทอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่พบกรรับสินบน
๓	มาตรการป้องกันกรรับสินบนประเด็นกรรับเงินบริจจาคและทรัพย์สินบริจจาค ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจจาคและทรัพย์สินบริจจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ปางศิลาทอง	ไม่มี	ไม่พบกรรับสินบน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	มาตรการป้องกันกรทุจริต และแก้ไขกรกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการป้องกันกรทุจริตและแก้ไขกรกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ปางศิลาทอง	ไม่มี	ไม่พบกรกระทำผิด
๕	มาตรการกรจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีกรจัดสวัสดิการให้

mon teerapong  
 (นางสาวกัญญา กัลพเกษม)  
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 ผู้รายงาน